



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการป้องกันและไม่ประมาท ทั้งนี้ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะทำความสะอาดบริเวณที่นั่งของสมาชิกฯ และบริเวณรอบห้องประชุมรัฐสภาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### (๑) กระตุถาม ไม่มี

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมต่อที่ประชุมว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติที่ค้างในสภาซึ่งมีจำนวน ๑๑๕ ญัตติ โดยจะพิจารณาญัตติในกลุ่มที่ ๕ คือ เรื่องปัญหาที่ดิน ที่ทำกิน ของประชาชน จำนวน ๑๑ ญัตติ

### (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ซึ่งเป็นเรื่องค้างการพิจารณาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้

#### ๒.๑ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับทราบรายงานความคืบหน้าดังกล่าวแล้วตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การปฏิรูปด้านพลังงานที่ไม่ปรากฏเรื่องความเป็นธรรมของราคาพลังงาน การปฏิรูปการจัดเก็บภาษีที่ไม่ปรากฏเรื่องโครงสร้างภาษี E - Commerce และธนาคารหลัก ๔ แห่ง ที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ได้ลดดอกเบี้ยเงินฝากด้วยทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยยังคงเท่าเดิมจึงไม่เกิดประโยชน์ การปฏิรูปตำรวจที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษาที่ยังไม่มีความก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และควรสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน รวมทั้งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาส การจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองยังมีความล่าช้า เนื่องจากทุกแผนงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ และควรประสานกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทั้ง ๕๐๐ เขตเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง การปฏิรูปทรัพยากรน้ำที่ยังไม่มีความก้าวหน้า เนื่องจากระบบน้ำของไทยยังคงเกิดความแห้งแล้งขึ้นทุกปี อีกทั้งการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ก้าวหน้า จึงควรกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานท้องถิ่นได้พัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งเรื่องของการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน การจัดค่าตอบแทนให้แก่ทนายอาสาอย่างเพียงพอและเหมาะสม การขยายกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทั้งยังมีกรรมการปฏิรูปคณะต่าง ๆ ที่ลาออกจากตำแหน่งและไม่มี การตั้งบุคคลใหม่เพิ่มเติม ทำให้งานในภารกิจไม่คืบหน้าหรือขับเคลื่อนช้า และควรจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศทุกด้านควรมีการประเมิน และตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการทำงานในเชิงรุก ยกระดับให้งานเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ และต้องเร่งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรวมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ

นายอนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า ทุกครั้งที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง และขอภัยที่ในครั้งนี้ไม่ได้นำความก้าวหน้าในประเด็นที่สมาชิกฯ ได้ให้ความเห็นไว้มานำเสนอ อย่างไรก็ตาม ในครั้งหน้าจะนำประเด็นสำคัญ ๆ ที่สมาชิกฯ ได้ให้ไว้มานำเสนอให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ ทั้งนี้ สถานะของกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง มีกรรมการเหลืออยู่ ๒ คน และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่วนกรรมการที่ขาดหายไปในช่วงต่าง ๆ ๑๑ คณะ นั้น ได้นำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาและอนุมัติกรรมการเพิ่มเติมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

## **๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗**

ด้วยกระทรวงพลังงานได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๓๔/๒ ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ

สมาชิกฯ ได้อภิปรายสอบถึงความล่าช้าในการส่งรายงาน และในรายงานฯ ไม่มีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุนและเงินเหลือจ่ายส่งคืน อีกทั้งไม่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จึงไม่ทราบว่า การนำเงินกองทุนไปใช้นั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด รวมทั้งไม่มีรายละเอียดของลูกหนี้ในโครงการ

นางสาวสมใจ อ่อนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลและรายงาน และนางสาวปณิสยา จันทราสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการเงินกองทุน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งแจ้งว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศใช้ และได้มีรายได้จากการเก็บภาษีน้ำมัน โดยมีกลไกในการบริหาร ๒ องค์กร คือ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยเมื่อได้รับงบประมาณมา คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน แล้วจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ความเห็นชอบ สำหรับในเรื่องของการเสนอรายงานล่าช้า นั้น เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๖๑ เมื่อกองทุนฯ ได้รับรายงานมาก็ได้จัดทำรายงานเสนอตามขั้นตอน ประกอบกับช่วงเวลานั้นกองทุนฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทราบถึงรายงานการสอบบัญชี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้ชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงเงื่อนไขและข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสิ่งที่กองทุนฯ ชี้แจง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการสอบบัญชี จากนั้น ได้นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อทราบ และเมื่อรับทราบได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี จึงไม่ได้ดำเนินการต่อ จนเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วจึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และส่งเรื่องไปที่สภาผู้แทนราษฎร

ที่ประชุมเห็นชอบให้นำรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลับไปจัดทำรายงานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อนจึงนำเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

### **๒.๓ รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองประจำปี ๒๕๖๑**

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการศาลปกครองได้เสนอรายงานรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๘๓ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบ

นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งแจ้งว่าการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการศาลปกครองในภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้นเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสามารถเข้าถึงการพิจารณาคดีของศาลปกครองได้อย่างทั่วถึง จึงได้เร่งเปิดศาลปกครองจังหวัดเพิ่มเติม จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ภูเก็ต และยะลา สำหรับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองในปี ๒๕๖๑ มีตุลาการศาลปกครองทั้งสิ้น ๒๓๐ คน เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ๔๓ คน และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ๑๘๗ คน รับผิดชอบคดีทั้งหมด ๓๓,๓๑๐ คดี โดยพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จจำนวน ๙,๙๗๙ คดี คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๖ ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่เปิดทำการจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีคดีเข้าสู่การพิจารณาแล้วทั้งสิ้น ๑๕๗,๙๗๖ คดี พิจารณาคดีได้แล้วเสร็จจำนวน ๑๓๒,๕๔๗ คดี หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๐ โดยศาลปกครองได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านการบังคับคดีทั้งขบวนการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง และการพัฒนาบุคลากรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ จึงส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคำพิพากษาและคำสั่งของ

ศาลปกครองที่เข้าสู่การพิจารณาคดีทั้งหมดจำนวน ๑,๓๙๔ คดี ดำเนินการบังคับคดี ๑๐๔๕ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๙๖ ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่เปิดทำการจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีคำพิพากษาและคำสั่ง ของศาลปกครองที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีจำนวน ๑๓,๙๘๖ คดี บังคับคดีแล้วเสร็จ ๑๑,๐๕๕ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๐๔ และศาลปกครองได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๖๖๗ ล้านบาท ซึ่งได้รับลดลงจากปีงบประมาณปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๙.๔๕ ซึ่งในรายงานฯ ได้มีการนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพิ่มในรายงานฯ ปี๒๕๖๑ แล้ว และได้เพิ่มเติมเนื้อหาในการวิเคราะห์เหตุ รวมถึงรายละเอียดตัวอย่างของคดีที่สำคัญ ๆ มาประกอบในรายงานฯ

สมาชิกฯ ได้อภิปรายโดยแสดงความเห็นด้วยกับรายงานฯ ดังกล่าว และได้สอบถาม ในประเด็นต่าง ๆ โดยเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควร ที่ประชุมรับทราบ

## **๒.๔ รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เสนอประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๒๘ วรรค ๒ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบ

นายมนเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจจรรยาบรรณนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนำไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวางนโยบาย ๒ ส่วน คือ นโยบายระยะยาวและนโยบายประจำปี สำหรับ ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น มีสาระสำคัญ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน การให้ คำปรึกษา แนะนำ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณแผ่นดินแก่หน่วยรับ ตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นผู้ตรวจ สอบมืออาชีพ รวมทั้งยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การปลูกฝัง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเสริมสร้าง ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีระบบบริหารและการจัดการทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน และการบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในทุกด้าน โดยเฉพาะ ด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการบริหารเงินแผ่นดิน และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการอื่นใดที่สาธารณชนสามารถเข้าถึง

ได้โดยสะดวก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการตรวจเงินแผ่นดินกับประเทศสมาชิกในองค์การสถาบันตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากปฏิบัติตามที่กำหนดดังกล่าวจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ การบริหารการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ อีกทั้งทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส อิสระ และเป็นกลาง เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นองค์กรตรวจสอบมืออาชีพ เป็นที่เชื่อมั่นต่อสาธารณชน และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ต้องการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำงานในเชิงรุกมากขึ้น และนโยบายประจำปีที่ทำมานั้นตอบโจทย์เพียง ๗ เป้าหมายของนโยบายระยะยาว จึงขอให้จัดทำนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีโอกาสประสบความสำเร็จในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งควรพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ควรมีระบบการประเมินแบบให้กำลังใจ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้การทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนให้ความรู้และข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจให้มีความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และมีความห่วงใยต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงานรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่สมาชิกฯ ได้เสนอแนะมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๕๖ นาฬิกา

\*\*\*\*\*